

**บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าตามสกุลเงินภูมิภาค, ติดตามบาท.ส่งสัญญาณศก.ไทย**

\*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าตามสกุลเงินภูมิภาค ซึ่งตอบรับกับข่าวความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาหนี้ยุโรป แต่ดีลเลอร์มองว่า ยังต้องระวังแรงขายทำกำไรระหว่างวัน และตลาดจะติดตามดูการส่งสัญญาณเศรษฐกิจ จากทางธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)

\*ยูโรทรงตัวในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่ตลาดตอบรับแบบระมัดระวัง ต่อรายละเอียดของวงเงินปล่อยกู้ใหม่ของยูโรโซน และต่อข้อเสนอที่จะขยายการระดมทุน สำหรับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) เพื่อให้ไอเอ็มเอฟปล่อยกู้ให้แก่ประเทศสมาชิกที่มีปัญหาได้

\*เจ้าหน้าที่ยูโรโซน เปิดเผยว่า ยูโรโซนกำลังหารือเกี่ยวกับทางเลือกในการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินฉุกเฉิน สำหรับอิตาลีหรือสเปน โดยใช้เงินจากธนาคารกลาง เพื่อเพิ่มเงินทุนให้กับไอเอ็มเอฟ ซึ่งจะถือเป็นทางเลือกสุดท้าย

\*รมว.คลังยูโรโซนเห็นพ้องกัน ที่จะใช้กองทุนรักษาเสถียรภาพการเงินยุโรป (EFSF) เป็นเครื่องมือในการประกันพันธบัตร ซึ่งจะให้การคุ้มครอง 20-30% ต่อการขาดทุนเงินต้นของพันธบัตรใหม่ ที่ออกโดยสมาชิกที่รองขอ

\*การดีดตัวขึ้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐในเดือนพ.ย. ได้กระตุ้นความต้องการเสี่ยงของนักลงทุน และหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย, ดอลลาร์แคนาดา, ดอลลาร์นิวซีแลนด์ รวมถึงยูโร

\*ความต้องการเสี่ยงอาจเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ เมื่อกระทรวงแรงงานสหรัฐ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ประจำเดือนพ.ย.ในวันศุกร์นี้ โดยบริษัทสหรัฐอาจเพิ่มการจ้างงานในเดือนพ.ย. ซึ่งอาจจะสนับสนุนการคาดการณ์ เกี่ยวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ในไตรมาส 4

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.322 บาท

\*09.17 น. บาท/ดอลลาร์อยู่ที่ 31.18/23 จาก 31.27/31 เมื่อวาน  
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.20/22 จาก 31.27/29 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 77.90/93 จาก 77.86 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3342/43 จาก 1.3330 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"บาทเข้านี้แข็งค่าตาม regional คงเป็นการรับข่าวเกี่ยวกับยุโรป ที่จะให้ EFSF มีบทบาทในการแก้ปัญหาหนี้มากขึ้น แต่ตลาดทุนภูมิภาคเข้านี้ มี take profit กัน ออกมา ก็คงต้องรอดูว่า จะมีแรงซื้อดอลลาร์/บาท กลับมาหรือเปล่า" ดีลเลอร์ กล่าว เขา กล่าวว่า ตลาดในวันนี้ คาดการณ์ไว้แล้วว่า คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25-0.50% ซึ่งถ้าเป็นไปตามคาดการณ์ ก็คงไม่ได้มีผลอะไรต่อเงินบาทมากนัก แต่นักลงทุนคงดูแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ที่ธปท.จะส่งออกมาก

ดีลเลอร์ คาดว่าเงินบาทวันนี้ จะมีแนวต้านที่ 31.15 และแนวรับรับที่ 31.25